

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 32.85 บาท แนวโน้มระยะสั้นอ่อนค่า คาดกรอบ 32.76-32.86 บาท

\*บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.85 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 32.87 บาทในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อน มองว่าถ้าตลาดยังไม่เปิดรับความเสี่ยงก็มีโอกาสสูงที่เงินบาทจะอ่อนค่าต่อไปในระยะสั้น คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.76-32.86 บาท และคาดกรอบเงินบาทในสัปดาห์นี้ที่ระดับ 32.50-33.00 บาท

\*นายจิตพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.85บาท จาก 32.87 บาทในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อน และต้องติดตามการรายงานผลประกอบการของกลุ่มธนาคารกับเงินเฟ้อสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยตลาดการเงินจะเริ่มน่าสนใจขึ้นตั้งแต่วันอังคาร เนื่องจากมีการประชุมประจำปีระหว่าง IMF และ World Bank ที่กรุงบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย ตลาดคาดว่าทั้ง 2 องค์กรจะส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น จากเรื่องสงครามการค้าและต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น

\*ต่อมาในวันพฤหัสบดี เงินเฟ้อในสหรัฐ (CPI) คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้จะลดลงจากระดับ 2.7% ในเดือนที่ผ่านมา แต่ก็ยังถือว่าเป็นระดับเงินเฟ้อที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปี 2011 ย้ำว่ามีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไป

\*วันศุกร์ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของกลุ่มธนาคารในสหรัฐอย่าง JPMorgan และ Citigroup คาดว่าจะส่งสัญญาณเชิงบวกด้วยสินเชื่อที่ขยายตัว และอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้นจากธุรกิจค้าตราสารทางการเงิน

\*ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่เบาบาง ภาพรวมตลาดการเงินสัปดาห์นี้จึงจะแกว่งตัวกว้าง อย่างไรก็ตาม ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งรายงานการตัวเลขการว่างงานในสหรัฐที่ต่ำลง ซึ่งเป็นบวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่ธนาคารกลางจีนก็มีการปรับลดอัตราการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (Required Reserve Ratio: RRR) ลงอีก 1.0% ไปที่ระดับ 14.5% เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจจีนที่กำลังได้รับผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าด้วย ทั้งสองปัจจัยยังคงยืนยันว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะสั้น

\*เขากล่าวว่า ส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าแรงพร้อมกับสกุลเงินภูมิภาคในช่วงสัปดาห์ก่อน จะยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าได้ต่อในช่วงนี้ ถ้าตลาดปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) เรามองว่าการลด RRR ของจีนพร้อมกับการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์สหรัฐเป็น 2 ปัจจัยที่จะกำหนดทิศทางของสกุลเงินเอเชียช่วงสั้น จึงต้องจับตาตลาดหุ้นประกอบไปด้วย เพราะทิศทางดอกเบี้ย เงินเอเชียมีโอกาสอ่อนค่าแน่นอน ดังนั้น ถ้าตลาดยังไม่เปิดรับความเสี่ยง ก็มีโอกาสสูงที่เงินบาทจะอ่อนค่าต่อไปในระยะสั้น คาดกรอบเงินบาทระหว่างวันที่ 32.76-32.86บาท และกรอบในสัปดาห์นี้ 32.50-33.00 บาท

- \* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 95.68 จากวันศุกร์ 95.77
- \* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -2,278.42 ล้านบาท
- \* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย +7,471.04 ล้านบาท
- \* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.800 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้